

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Số: 48/2024/CV-AMV

V/v giải trình Quyết định số 1079/QĐ-
SGDHN và Quyết định số 1080/QĐ-SGDHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là “Công ty”) trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 08/10/2024, Công ty nhận được Quyết định số 1079/QĐ-SGDHN của Quý Cơ quan về việc duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu AMV của Công ty vì lý do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán và Quyết định số 1080/QĐ-SGDHN của Quý Cơ quan về việc chuyển sang diện bị kiểm soát vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định và. Công ty xin được giải trình như sau:

1. Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét

* **Giải trình nguyên nhân:** Kính thưa Quý Cơ quan, đặc thù Công ty gồm nhiều công ty con trải dài khắp cả nước và hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực như: kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế,..., đồng thời phải hợp nhất số liệu báo cáo tài chính các công ty con/công ty liên kết nên cần nhiều thời gian để tổng hợp. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua Công ty đang tập trung nguồn lực nhân sự, tài chính để thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước như: Tiền Giang, Bạc Liêu, Tuyên Quang, ... dẫn đến việc chậm trễ cung cấp số liệu cho đơn vị kiểm toán.

* **Phương án khắc phục:** Để khắc phục tình trạng trên, Công ty đã bổ sung thêm nhân lực kế toán, tích cực thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn để sớm hoàn thành báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã soát xét. Ngay sau khi hoàn thành xong việc soát xét, Công ty sẽ gửi và công bố thông tin trên Cổng thông tin Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời công bố thông tin trên website chính thức.

2. Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán

2.1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Theo thuyết minh số 5, đến thời điểm 31/12/2023, tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, số dư ứng trước cho nhà cung cấp tại một số công ty con đã quá hạn giao hàng nhưng vẫn chưa được giao hàng như thỏa thuận hợp đồng (Dư nợ



trả trước cho người bán tại các công ty con: Công ty CP Phòng khám Hà Đông, Công ty CP Phòng khám Việt Trì, Công ty CP Phòng khám kỹ thuật cao Gia Lâm, Công ty CP Phòng khám Medicare Cần Thơ, Công ty CP Phòng khám Medicare Ngã Bảy, Công ty CP Phòng khám Medicare Sóc Trăng), tổng số tiền trả trước cho khách hàng đã quá giao hàng nhưng chưa được giao hàng là: 399.840.000.000 VND.

Bằng các thủ tục kiểm toán thông thường, chúng tôi không xác định được khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu nêu trên”.

* **Giải trình nguyên nhân:** Do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan như: đầu mỗi sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa, thủ tục nhập khẩu những mặt hàng đặc thù phục vụ lĩnh vực chuyên môn có sự thay đổi bất khả kháng so với kế hoạch khi các bên kí kết hợp đồng dẫn tới tiến độ giao hàng không như thống nhất ban đầu..

* **Phương án khắc phục:** Mặc dù chưa nhận được hàng hóa nhưng các hợp đồng vẫn đang tiếp tục thực hiện. Do công ty vẫn giữ nguyên các chiến lược kinh doanh, tiếp tục triển khai các dự án nên cần hàng hóa đặc thù từ các nhà cung cấp đã ký kết hợp đồng. Công ty đang quyết liệt thúc đẩy việc giao hàng của các đối tác, kết hợp đàm phán để giảm giá mua và các vấn đề về bồi thường thiệt hại do chậm giao hàng. Bên cạnh đó công ty cũng đã có một số các phương án để đảm bảo về yếu tố trên.

2.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

“Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị hàng tồn kho là phần mềm các loại là: 140.080.690.416 VND (Trong đó hàng tồn kho là phần mềm không có biến động trong năm: 99.965.521.616 VND). Các hàng tồn kho này được tồn từ nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng. Bằng các thủ tục kiểm toán thông thường chúng tôi không ước tính được giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.”

* **Giải trình nguyên nhân:** Hàng tồn kho là phần mềm được công ty nhập về để triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim theo các nội dung chuyên môn truyền thống. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ chuẩn đoán hình ảnh ngày càng phát triển, việc triển khai công nghệ PACS trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không những đáp ứng về mặt chuyên môn trong công tác chuẩn đoán hình ảnh mà còn rất hiệu quả về mặt lợi ích kinh tế do không phải in phim nên vừa tiết kiệm chi phí mua phim, chi phí lưu trữ phim và chi phí xử lý môi trường. Tuy nhiên do ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan như: chính sách, cơ chế triển khai của Bộ Y tế chưa rõ ràng, kịp thời nên các bệnh viện đang chờ các thông tư hướng dẫn thêm để chính thức đưa các hệ thống PACS vào vận hành. Ngoài ra do dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng vào các năm 2020, 2021 và cơ sở vật chất của đối tác chưa đủ khả năng để triển khai áp dụng, cần phải thay đổi hệ thống trang thiết bị máy móc tương thích phù hợp dẫn đến chưa triển khai được phần mềm này như phương án kinh doanh ban đầu.

* **Phương án khắc phục:** Trên cơ sở đánh giá tiềm năng của Hệ thống PACS trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh nên Công ty chưa thay đổi chiến lược kinh doanh. Hiện nay Công ty

